

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN VỮNG MẠNH TRONG THỜI KỲ MỚI

NGHIÊM XUÂN THANH (*)

Thành phố Hồ Chí Minh là nòng cốt của chiến lược tổng thể phía Nam và các nước trong số nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh có bề dày lịch sử đấu tranh anh dũng trong công cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ Nhân dân thành phố làm nên những chiến công hiển hách: Phạm Thái Hoang, Lương Le, Bàu Cọp, Bàu Nấm, An Phạm, Nguyễn, Võ Văn Thôn, Bàu Vui, Núi Nấm Củi Chi..., với thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc đã làm cho quân xâm lược kinh hoàng bằng lối đánh đặc biệt dũng. Trong lịch sử 30 năm kháng chiến (1945-1975), thành phố vinh dự là nơi “nơi trước về sau” làm nên “Thành phố Hồ Chí Minh”, bắt đầu từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa xuân 1975.

Trong xây dựng hòa bình, quan trọng nhất là quan tâm và quốc phòng, quân sự của Đảng, những năm qua Đảng bộ chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đã xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, không ngừng tăng cường sức mạnh quốc phòng-an ninh, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tạo nhiều kết quả tích cực về mặt kinh tế-xã hội nhanh,

đều đặn; đồng thời sẵn sàng nhân dân tham gia trong mọi tình huống, mọi quy mô trước mắt tập trung nhân dân mỗi năm, thu nhập “điện biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Đảng bộ chính quyền thành phố đặc biệt chú trọng công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho toàn dân, trước hết là bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho mỗi người dân bắt đầu từ các cấp, các ngành, nhằm tạo sự thống nhất về quan niệm, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nói chung với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong thời kỳ mới. Đây là vấn đề hết sức quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp của các sở ban, ngành, nhằm tạo sự nhất trí và mang tính thông suốt, và có bản lĩnh dài. Đặc biệt, nòng cốt thành phố luôn là “trọng tâm” hoạt động của các tổ chức phản động, bôn cô hội chính trị, nhằm chống phá ta cả về kinh tế chính trị, văn hóa tổ chức và quốc phòng - an ninh. Chúng ta cần phải dừng các vấn đề về “dân tộc”, dân chủ nhân quyền, tôn giáo, lối sống những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong quá trình phát triển xây dựng thành phố. Để chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, thâm độc, làm giảm sút lòng tin của nhân dân nói với Đảng, chính quyền. Do nội dung công tác giáo dục chính trị - tổ chức, giáo dục quốc phòng – an ninh cho toàn dân, nhất là thế hệ trẻ học sinh, sinh viên là yêu cầu cấp thiết hiện nay, nhằm giúp cho mỗi tầng lớp nhân dân nhận thức đúng đắn tình hình

(*) Nổi tại Hội Trường phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường Quận 7.

ngành chức năng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các nhà các khu công nghiệp, khu chế xuất, các công trình giao thông vận tải, bến cảng, sân bay, xây dựng cơ bản, bưu chính viễn thông... đều phải gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh ngay từ khâu quy hoạch. Trong quy hoạch xây dựng nhà ở, phát triển sản xuất, nhất là các đời an ninh, nếu nước ta không thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và quốc phòng – an ninh, bảo đảm coi thể chuyển từ sản xuất thời bình sang thời chiến và sản xuất nông nghiệp phục vụ cho quốc phòng. Các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp trên nhà ban thanh phố nhà nước nhà và quy hoạch trước mắt và lâu dài, sản xuất theo kế hoạch phát triển kinh tế ngành và nông thôn cũng là cơ sở tiềm lực quốc phòng, coi kế hoạch huy động các lực lượng, phòng tiến phục vụ nhu cầu quốc phòng khi có tình huống chiến tranh.

Cùng với nội thành phố quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp của các lực lượng vũ trang, thúc đẩy nông nghiệp và công nghiệp trong xây dựng, cũng có an ninh quốc phòng toàn dân, thể hiện quốc phòng toàn dân trên nhà ban; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy vững chắc của Đảng, chính quyền và sự tin yêu của nhân dân. Thúc đẩy sự phát triển của Đảng ủy quản lý Trung ương, Bộ Quốc phòng và của Bộ Tổng Chỉ huy Quân khu 7, thanh phố nhà tập trung xây dựng, cũng có nâng cao chất lượng tổng hợp, trước hết là chất lượng chính trị, trình độ chính quy, khai thác sản xuất chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Thanh phố tập trung các nhà, thông tin xuyên quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, hình thành tổ chức cho lực lượng vũ trang, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tích cực, chủ động phòng chống các hiểm họa trước những âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, coi bản lĩnh chính trị vững vàng, coi lập trường kiên định không bỏ “phi chính trị hoá”, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân.

Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với nâng cao chất lượng cuộc sống “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Lực lượng vũ trang thanh phố nước ta chiến đấu theo yêu cầu mới, tinh, gọn và biến chế của chiến đấu tổng hợp cao, khai thác công nghệ nhanh, sức chiến đấu cao. Lực lượng dân quân tự vệ nước ta biến chế mạnh, toàn diện rộng khắp, coi khai thác chiến đấu về nhà ban và công nghệ khi có yêu cầu. Lực lượng dân quân tự vệ nước ta biến chế theo yêu cầu thời bình, sản xuất phát triển môi trường nhà ban cung cấp cho các nhà và chủ lực của Quân khu và Bộ khi có chiến tranh. Hiện nay, thanh phố nhà các nhà một số cơ sở sản xuất, công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp tự nhận xây dựng phát triển lực lượng tự vệ lực lượng dân quân tự vệ, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại các nhà ban.

Về huấn luyện, thông tin mới mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, huấn luyện cho các lực lượng vũ trang. Trong huấn luyện tập trung nâng cao trình độ khai thác sản xuất chiến đấu sát với thực tế phòng an tại chiến trường chiến tranh xã hội loài người công nghệ cao, nông thôn coi trọng huấn luyện nâng cao khai thác phòng chống “diễn biến hòa bình”, bảo đảm là nhà tại chiến đấu về nhà ban, khắc phục thiếu hụt, hoạt động, cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Nông thôn, toàn diện diện tập khu vực phòng thủ theo tinh thần Nghị quyết 02/BCT, Nghị quyết 25/BCT của Bộ Chính trị và Nghị định 152/CP của Thủ tướng Chính phủ về khu vực phòng thủ. Thúc đẩy công tác “Đảng lãnh nhà, chính quyền nhiều hành, cơ quan quản lý, công an và các cơ quan chức năng làm tham mưu” trong chuyển nhà phòng thủ thời bình sang thời chiến và tại chiến khu vực phòng thủ nhằm xây dựng nhà quốc phòng toàn dân trên nhà ban thanh phố ngay công vững chắc trong thời kỳ mới.

